

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
กองบริหารงานวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ	
2	นางสาวปณยุช ดิษฐ์ขำ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
3	นางสาวนันทน์ชน ดันติวศพิศาล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
4	นางสาวรัชฎาวรรณ เทียนธีระโชติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
5	นางสาวปริศนา โภคชูชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
6	นางสาวศศิวิมล อุปนันไชย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
7	นางสาวศิริวรรณ ชื่นบุญ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
8	นางสาวชิตวิมลย์ โกลากุล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
9	นางสาวหมีะชฎียี ตาละ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
10	นางสาวชลธิรา สุกใส	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
11	นางสาวปิ่นนภา ศรีธัญรัตน์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
12	นางสาวธนอร จันทรอนุ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
13	นายกิตติพิศ กลิ่นสัมพันธ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
14	นางสาวศิรินทิพย์ ชัยขันแก้ว	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
15	นางสาวปณิดา ตะสิทธิ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
16	นางสาวภัทรจารี เจริญมิน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
17	นางสาวปณัดดา คงมัน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
18	นางสาวทิชฌา อยู่ยัง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
19	นางสาวหทัยขวัญ สหชัยยันต์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
20	นางสาวพิกุล ปั้นประสงค์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
21	นางสาวอภิตี วิชัย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
22	นายจารุพงศ์ อินตาพวง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
23	นางสาวเจนจิรา โอชา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
24	นางนุชนาท สุทธิปัญญา	นักวิชาการศึกษานำนาถการ	
25	นายพิเชษฐ์ จิตตพงศ์	นักวิชาการศึกษานำนาถการ	
26	นายวันเฉลิม บุตรละคร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
27	นางสาวพรรณราย เพิ่มสินธุ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
28	นางสาวปภาดา คงคา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
29	นางสาวมัลลิกา กลิ่นจันทร์หอม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
30	นางสาวนันทิตา ค้วงช่วย	ผู้จัดการโครงการ	
31	นางสาวพรทิพย์ เวศวงค์ษาทิพย์	เจ้าหน้าที่โครงการวิชาการและ บริการการศึกษา	
32	นางปณัฐชญา จันทะศรี	เจ้าหน้าที่โครงการการเงินและธุรการ	
33	นายศรวุฒิ ปิงคลาศัย	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	
34	นายวิษณุ จารุจินดา	เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ	